

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 1666 -CV/BTGTU

*V/v gửi bản tóm tắt lịch sử,
văn hóa, con người, hình ảnh
tiêu biểu của Bình Phước phục vụ
Cuộc thi sáng tác biểu tượng
(logo) tỉnh Bình Phước*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước,

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành biên soạn bản tóm tắt đặc điểm lịch sử, văn hóa, con người, hình ảnh tiêu biểu của tỉnh Bình Phước để các tổ chức, cá nhân có thêm thông tin phục vụ Cuộc thi (*nội dung gửi kèm Công văn này*).

Ngoài ra, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các tổ chức, cá nhân biết và tham khảo thêm các nội dung của Bộ tài liệu “Địa chí Bình Phước” tại Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Phước (tinhuynhphuoc.vn).

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN

Hà Anh Dũng

**TÓM TẮT LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, CON NGƯỜI,
HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC**
(Phục vụ cuộc thi sáng tác biểu tượng tỉnh Bình Phước)

*(Kèm theo Công văn số 1666-CV/BTGTU, ngày 08/5/2020
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)*

1. Lịch sử, văn hoá, con người tỉnh Bình Phước

Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ có diện tích 6.876,6 km², chiều dài đường biên 260,433km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia; dân số: 997.766 người (tính đến hết năm 2019), mật độ dân số bình quân toàn tỉnh là 145 người/km², có 41 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20% dân số toàn tỉnh (đa số là người S'tiêng, một số ít là người Hoa, Khmer, Nùng, Tày...); hiện nay, tỉnh Bình Phước đang quản lý 4 cửa khẩu, trong đó có một cửa khẩu quốc tế (Cửa khẩu Hoa Lư).

So với các vùng khác trên cả nước, Bình Phước được xem là một vùng đất trẻ. Nơi đây chỉ thực sự được coi là “thức tỉnh” kể từ khi thực dân Pháp đánh chiếm lục tỉnh Nam Kỳ (trong đó có vùng đất Bình Phước), thiết lập ách cai trị, xây dựng đồn điền cao su, thực hiện công cuộc khai thác thuộc địa. Trước sự đàn áp, bóc lột và cai trị hà khắc của thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Mỹ, cư dân trên vùng đất Bình Phước không ngừng nổi dậy đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Quân và dân Bình Phước đã ghi vào sử sách những dấu son chói lọi cùng với các địa danh không thể nào quên như Phú Riềng Đỏ, Căn cứ Tà Thiết, Nhà Giao tế Lộc Ninh, sóc Bom Bo...

Là một vùng đất có lịch sử hình thành từ lâu đời, tỉnh Bình Phước ngày nay có nhiều đặc điểm nổi bật về địa lý tự nhiên, dân cư, văn hoá, lịch sử đấu tranh và xây dựng, quá trình tạo lập, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội. Nhận diện đúng đắn và sâu sắc những đặc điểm xuyên suốt tiến trình lịch sử của Bình Phước chính là để đúc kết và phát huy những giá trị truyền thống của địa phương, phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Bình Phước, ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mảnh đất Bình Phước đã lưu lại nhiều dấu tích văn hóa vật thể và phi vật thể của con người, cũng như diễn ra nhiều biến đổi quan trọng về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên những chặng đường phát triển đó, các thế hệ cư dân Bình Phước nối tiếp nhau góp sức người, sức của xây dựng cuộc sống, biến miền đất hoang vu, hiểm trở này thành một phần giang sơn giàu đẹp của đất nước Việt Nam; cũng như các địa phương khác thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, Bình Phước là nơi con người có mặt và sinh sống từ rất sớm, người dân nơi đây đã tận dụng, thích nghi và cải tạo những yếu tố tự nhiên, tạo dựng nên cuộc sống và nền văn hóa cộng đồng đặc sắc, đồng thời kiên cường bảo vệ thành quả lao động của mình để tồn tại và phát triển.

Gắn liền với hoạt động trồng trọt và các nghề thủ công tại địa bàn định cư, đời sống tinh thần của cư dân cổ Bình Phước thể hiện trước hết ở những tín ngưỡng chất phác, bình dị, mang đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp. Các

hiện vật như đàn đá, trống đồng... được sử dụng trong các nghi thức tế lễ cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, đã thể hiện khá rõ cảm thức nghệ thuật và tính sáng tạo của người xưa, đồng thời cho thấy tính cộng đồng, quần tụ của cư dân trên mảnh đất Bình Phước từ hàng ngàn năm trước.

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, cùng với nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, các tộc người cư trú trên địa bàn Bình Phước bắt đầu phải chịu ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp lập ra hàng loạt đại lý hành chính, đồn binh ở Hớn Quản, Bù Đốp, Bà Rá..., đồng thời đẩy mạnh cướp đoạt đất đai của nhân dân để lập đồn điền. Ách áp bức và những thủ đoạn vơ vét, bóc lột kinh tế của tư bản thực dân đè nặng lên cuộc sống tự do, phóng khoáng, yên bình của người dân lao động nơi đây. Những cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc S'tiêng, Chơ Ro, Mạ, Mnông,... liên tiếp bùng nổ. Âm vang những cuộc khởi nghĩa và tên tuổi của những thủ lĩnh nghĩa quân như nghĩa quân của N'Trang Long, Điều Dó, R'Ding, R'Ông, v.v., sống mãi với thời gian, đi vào những trang sử oanh liệt, tô thắm truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Phước. Hòa nhịp cùng phong trào yêu nước chống thực dân Pháp, phong trào công nhân (chủ yếu là công nhân cao su) trên địa bàn Bình Phước cũng diễn ra mạnh mẽ, tô đậm những dấu son trong lịch sử đấu tranh của giai cấp vô sản. Bình Phước chính là nơi hình thành một trong ba chi bộ đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nơi làm nên sự kiện "Phú Riêng Đỏ" - một trong những cuộc đấu tranh đầu tiên có quy mô lớn của công nhân Việt Nam, làm chấn động bộ máy chính quyền thuộc địa trên toàn Đông Dương, đánh dấu tình đoàn kết trong đấu tranh giữa công nhân lao động và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Mười lăm năm đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng (1930 - 1945), nhân dân các dân tộc Bình Phước tiếp tục làm nên những phong trào, sự kiện có tiếng vang lớn, có ảnh hưởng sâu sắc. Đó là các cuộc đấu tranh của công nhân cao su các đồn điền Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Hớn Quản...; là các cuộc nổi dậy của Điều Sơn, Điều Môn, Điều Môt...; là cuộc vượt ngục của các đảng viên cộng sản và binh lính người Việt, người dân tộc thiểu số ở Nhà tù Bà Rá; là sự ra đời của "Tổ chức những người Việt Nam mới",... để chuẩn bị vùng lên giành độc lập tự do. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám 1945 ở Bình Phước là kết quả của phong trào đấu tranh kiên cường, bất khuất mà khối đoàn kết công nhân - nông dân - cùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã liên tục tiến hành, đập tan ách thống trị thực dân, phát xít, giành lại quyền làm chủ quê hương, đất nước.

Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), quân và dân Bình Phước tích cực thực hiện chủ trương "kháng chiến, kiến quốc" với phương châm "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh", vừa anh dũng chiến đấu trên mặt trận quân sự, vừa hăng hái xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Bình Phước lại ghi thêm vào trang sử địa phương những thành tích đáng tự hào, đóng góp nhân lực, vật lực của các tầng lớp nhân dân đã đưa cuộc kháng chiến vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến lên giành thắng lợi quyết định.

Hai mươi một năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) là thời kỳ gian nan, ác liệt nhất trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc ở Bình Phước. Trong quãng thời gian đó, lực lượng cách mạng và nhân dân Bình Phước phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh, có lúc phong trào cách mạng lâm vào tình thế hết sức hiểm nghèo, nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính trong hoàn cảnh gian truân ấy, truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc Bình Phước càng thêm tỏa sáng. Lịch sử kháng chiến của Bình Phước được bồi đắp thêm bằng những chiến công oanh liệt như chiến thắng Phước Long - Đồng Xoài (1965), Chiến dịch Nguyễn Huệ giải phóng Lộc Ninh - Bù Đốp (1972), Chiến dịch Đường 14 giải phóng Phước Long (06/01/1975), Chiến thắng An Lộc - Bình Long giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Phước (23/3/1975)... và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ tại địa phương, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đặc biệt, trong những năm của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Bình Phước có những địa danh nổi tiếng trong cả nước như: Sóc Bom Bo là một hậu phương vững chắc của cách mạng, người dân Xtiêng nơi đây sẵn sàng ăn củ rừng để nhường gạo cho cách mạng, ăn tro nhường muối cho bộ đội. Đồng bào Xtiêng đưa ra khẩu hiệu “Toàn Sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân” phục vụ cho bộ đội, phục vụ cho kháng chiến. Từ nguồn cảm hứng này, cố nhạc sỹ Xuân Hồng sáng tác bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” huyền thoại. Năm 1972, Lộc Ninh được giải phóng và trở thành thủ phủ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và là trụ sở làm việc của các phái đoàn quân sự bốn bên, tiếp khách quốc tế theo tinh thần Hiệp định Paris; nơi đây diễn ra sự kiện súc động đón những người con ưu tú của Tổ quốc từ các nhà tù của Mỹ-ngụy chiến thắng trở về. Chiến thắng Chốt chặn “Tàu Ô - Xóm Ruộng” trên Đường 13 của quân chủ lực và quân dân Bình Phước góp phần ngăn chặn và tiêu hao địch về một chiến dịch tạo thế thuận lợi cho chiến dịch Nguyễn Huệ giành thắng lợi năm 1972, giữ vững hai huyện Lộc Ninh và Bù Đốp mới giải phóng. Căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh) trở thành căn cứ của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (Bộ Chỉ huy Miền), là căn cứ cuối cùng của Bộ Chỉ huy Miền – một căn cứ dự trữ chiến lược hậu cần chiến lược, mà còn căn cứ cơ bản của Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Địa bàn Bình Phước trở thành đoạn đầu cuối cùng của tuyến đường vận tải chiến lược Bắc - Nam. Điểm cuối Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại thuộc thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành). Nơi đây, các lực lượng Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến... đã không ngại gian khổ, hy sinh mở tuyến đường, chi viện chiến trường trong những năm 1973 - 1975 góp phần tạo thế, tạo lực cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giành thắng lợi trọn vẹn.

Sau ngày giải phóng, cùng Nhân dân miền Nam nói chung và tỉnh Sông Bé nói riêng, Bình Phước bước vào công cuộc khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần lạc quan, khí thế sôi nổi. Tỉnh Sông Bé là địa phương tạo được dấu ấn sâu sắc trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong xu thế đó, trên địa bàn Bình Phước hiện nay, lĩnh vực kinh tế cũng có bước phát triển rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ chế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước bắt đầu vận hành hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ khi tái lập tỉnh 1997 đến nay, diện mạo kinh tế - xã hội của Bình Phước có những thay đổi tích cực. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 6,5-7,5%, vừa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vừa tận dụng được môi trường, vị thế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế phát triển nhanh. Kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh được củng cố và mở rộng; quá trình đô thị hóa đáp ứng tốt yêu cầu tăng tốc phát triển. Bình Phước đã có được những sản phẩm tạo dấu ấn trên thị trường và trong đời sống, trở thành “thủ phủ” cây điều và cây cao su (cây điều với diện tích hơn 175 ngàn ha, chiếm gần 50% diện tích cả nước và cây cao su là hơn 236 ngàn ha). Thành phần kinh tế thay đổi theo hướng gia tăng khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Chính sách mở rộng thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài đã giúp Bình Phước đạt tỷ trọng vốn đầu tư/GDP tương đương với tỷ trọng chung của cả nước trong những năm gần đây. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện (năm 2019 thu nhập bình quân 62 triệu đồng/người, thu ngân sách đạt 9.135 tỷ đồng), mặc dù còn ở mức thấp so với các tỉnh thành khác ở miền Đông Nam Bộ (vì xuất phát điểm về trình độ phát triển kinh tế chênh lệch nhiều) nhưng đã mở ra viễn cảnh đầy hứa hẹn trong tương lai.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Bình Phước càng có thêm cơ sở để tin vào công cuộc giữ gìn và phát triển, phát huy giá trị văn hoá xã hội. Đó là những thành quả trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xoá đói, giảm nghèo, đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước. Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo đã phát triển khá ổn định và phân bổ đều khắp từ thành phố, thị xã, huyện đến xã, phường, thị trấn, các vùng sâu, vùng xa với trên 474 trường ở các cấp học. Tính đến hết năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 127/474 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 32,3% so với tổng số trường, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả tốt trong các cuộc thi ở khu vực và quốc tế. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường về vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, nhất là việc nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 300 lên 600 giường bệnh. Đến đầu năm 2020, toàn tỉnh có 15 bệnh viện, 4 phòng khám đa khoa khu vực, mỗi khu phố, thôn, ấp đều có nhân viên y tế cộng đồng; tỷ lệ giường bệnh đến năm 2020 đạt 29 giường/1 vạn dân; số bác sỹ trên vạn dân là 8,5 bác sỹ. Công tác khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, từng bước triển khai mở rộng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, đặc biệt đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đồng bộ đề án giảm nghèo theo các hướng tập trung nguồn lực, xây dựng các giải pháp cụ thể, đầu tư có trọng điểm nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững; đặc biệt đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác giảm nghèo có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo điều hành chính sách giảm nghèo, nhất là chương trình xoá 1000 hộ đồng bào dân tộc, thực hiện từ năm 2019; lập quỹ an sinh xã hội với diện tích cao su đưa vào khai thác năm 2019 là 3.500ha; công tác đào tạo nghề ngày càng được chú trọng về chất lượng, đồng thời gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

sau đào tạo; hệ thống các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư hoàn thiện, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, đời sống kinh tế, văn hoá, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Các dân tộc ngày càng đoàn kết, giúp nhau vươn lên xoá đói, giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được quản lý theo pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng; các chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo hoạt động đều thực hiện theo pháp luật và giáo luật; đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên lĩnh vực văn hoá, các dân tộc ở Bình Phước đã cung cấp bức tranh đa màu sắc, vừa mang đậm bản sắc riêng của từng dân tộc, vừa hoà quyện và hội nhập để tạo nên giá trị mới trong cuộc sống đang phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà vẫn tôn trọng, bảo lưu được những yếu tố cội nguồn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 73 lễ hội được tổ chức hàng năm, các lễ hội phong phú, đa dạng, phù hợp với thuần phong mỹ tục đã phát huy được giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về mặt đời sống tinh thần cho nhân dân như tín ngưỡng sùng bái tự nhiên và thần linh, thờ thành hoàng, thờ mẫu, thờ cúng tổ tiên, thờ những người có công với nước, với dân. Nhiều phong tục, tập quán, lễ hội của miền đất này thể hiện ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc như lễ hội cúng đình, các lễ nghi nông nghiệp, các lễ hội vòng đời... Một số lễ hội của từng tộc người được giao thoa, tiếp biến và trở thành lễ hội chung của cả cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Toàn tỉnh hiện có 05 di tích Quốc gia đặc biệt, gồm: Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Vườn quốc gia Cát Tiên, Bồn xăng - Kho nhiên liệu VK98 (Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh), Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96 (Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh), Điểm cuối Đường Hồ Chí Minh - 1973 (Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh); 10 di tích Quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh; sưu tầm được 380 hiện vật về đồng bào dân tộc S'tiêng, M'ông, Khmer.

Bình Phước có lợi thế là nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chịu tác động, lan tỏa trực tiếp từ các tỉnh, thành phát triển trong vùng, nhất là từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, có quỹ đất lớn và ít bị ảnh hưởng bởi các biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Nhân dân Bình Phước có truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên, trong những năm tới, Bình Phước đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông sản (điều, cao su, gỗ), dệt may, da giày; phát triển các cụm ngành thế mạnh của tỉnh (điều, cao su, chế biến gỗ, trái cây, dệt may, công nghiệp phụ trợ và chế tạo); nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch và dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 8%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 19 nghìn USD, năm 2045 đạt trên 50 nghìn USD (năm 2019 đạt 62 triệu đồng). Thu ngân sách tăng bình quân từ 10-11%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 28 nghìn tỷ đồng, năm 2045 đạt khoảng 45-50 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và cơ bản hoàn thành mục tiêu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một số sản phẩm chủ lực công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045 (mốc 100 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), tỉnh Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu hút việc làm chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành một động lực cho sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ nói riêng cả nước nói chung; là địa chỉ hấp dẫn “đất lành, chim đậu”, thu hút, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước; an sinh xã hội đảm bảo và tiên bộ, chất lượng đời sống xã hội được nâng cao. Đến năm 2050, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững.

2. Hình ảnh tiêu biểu của tỉnh Bình Phước

Hình ảnh đặc trưng của tỉnh Bình Phước: Căn cứ Tà Thiết, nhà Giao tế Lộc Ninh, Tượng đài Phú Riềng Đỏ, Núi Bà Rá; cây cao su, cây điều; các khu công nghiệp.



(1) Tượng đài Phú Riềng Đỏ (nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng)



(2) Căn cứ Tà Thiết (Bộ Tư lệnh các lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam)



(3) Nhà Giao tế Lộc Ninh (trụ sở Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam)



(4) Núi Bà Rá – Thác Mơ



(5) Cao su Bình Phước



(6) Cây điều Bình Phước



(7) Phối cảnh khu công nghiệp Becamex Bình Phước



(8) Tiết mục múa của đồng bào dân tộc S'tieng – Bình Phước



(9) Các nghệ nhân S'tieng trình diễn nghệ thuật dân gian